

บาท//ดอลลาร์เช้านี้ เปิดตลาดที่ 31.72 แนวโน้มทรงตัวหลังเฟดคงดอกเบี้ย คาดกรอบ 31.68 - 31.7

* ค่าเงินบาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.72 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน

* ดิลเลอร์ ระบุว่า ผลการประชุมเฟดเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ เฟด “คงนโยบายการเงิน” และอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมคืนวันที่ผ่านมา เนื้อหาสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเพียงแค่มุมมองด้านเงินเฟ้อในสหรัฐที่เฟดเชื่อว่าเงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวในช่วง 2% ตามที่ตั้งเป้าไว้ จากก่อนหน้านี้ที่มองว่างเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าหมาย จากผลการประชุมที่ไม่ผิดคาดทำให้บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นเพียง 0.02% และยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 3% ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น แต่ตลาดหุ้น S&P500 ปรับตัวลง 0.7% จากความกังวลเรื่องแนวโน้มเงินเฟ้อสูง

"มุมมองค่าเงินบาทวันนี้ เชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้อีกเล็กน้อย เนื่องจากถ้าเทียบกับสกุลเงินในเอเชียตั้งแต่ต้นปี เงินบาทยังคงอ่อนค่าต่ำกว่าสกุลเงินอื่น เงินบาทแนวโน้มทรงตัว คาดกรอบระหว่างวันเคลื่อนไหวที่ระดับ 31.68 - 31.78 บาท " ดิลเลอร์ระบุ

* ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่จะกดดันให้ไทยต้องนำเข้าสูงขึ้น และการเกินดุลการค้าจะลดลงในอนาคต

* ตลาดฝั่งเอเชียในวันนี้จะจับตาไปที่ความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ในช่วงนี้มองว่ายังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวอยู่ เนื่องจากต้องมีการตั้งกำแพงภาษีจากฝั่งสหรัฐและจีนตอบโต้กันแน่นอน แนวโน้มการค้าจึงมีโอกาสที่จะชะลอตัว

* เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์

* ดอลลาร์อยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 4 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันนี้ โดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่อ่อนตัวลงในช่วงสั้นๆ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยและระบุว่า เงินเฟ้อได้"เข้าใกล้"เป้าหมายของเฟด ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญ 6 สกุล ล่าสุดอยู่ที่ 92.645 โดยก่อนหน้านี้ดอลลาร์ได้ร่วงสู่ราว 92.245

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 92.54 เทียบกับวานนี้ที่ 91.54

* วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,342.15 ล้านบาท

* วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,890.37 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารวานนี้ เท่ากับ 31.704 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้